

โครงการอุปสมบทจาริกบุญแดนพุทธภูมิเฉลิมพระเกียรติ

นำเสนอเมื่อ : 6 พ.ย. 2558

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ได้จัดทำโครงการอุปสมบทจาริกบุญแดนพุทธภูมิเฉลิมพระเกียรติ
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา
และเพื่อเปิดโอกาสให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่นับถือพุทธศาสนาได้ศึกษาและปฏิบัติตามหลักคำสอน
ของพระพุทธศาสนาในแดนพุทธภูมิอันเป็นสถานศักดิ์สิทธิ์ที่สำคัญทางพุทธศาสนา

ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๔๒๗๙/ ๖๓๗



สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

เรื่อง โครงการอุปสมบทจาริกบุญแดนพุทธภูมิเฉลิมพระเกียรติ

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา / มัธยมศึกษา

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. โครงการอุปสมบทจาริกบุญแดนพุทธภูมิเฉลิมพระเกียรติ
๒. แบบแจ้งความประสงค์

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ตั้งแต่ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ โดยนำการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมของโรงเรียนวังไกลกังวล ซึ่งเป็นการจัดการเรียนการสอนตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นโรงเรียนต้นทางในการขยายผลการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมไปยังโรงเรียนขนาดเล็กทั่วประเทศ เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนครู ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็กสูงขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม นั้น

ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้จัดทำโครงการอุปสมบทจาริกบุญแดนพุทธภูมิเฉลิมพระเกียรติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา และเพื่อเปิดโอกาสให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่นับถือพุทธศาสนาได้ศึกษาและปฏิบัติตามหลักคำสอนของพุทธศาสนาในแดนพุทธภูมิอันเป็นสถานศักดิ์สิทธิ์ที่สำคัญทางพุทธศาสนา

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ท่านและข้าราชการในสังกัดทราบ หากมีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการฯ ดังกล่าว ขอให้ส่งแบบแจ้งความประสงค์ หรือสอบถามรายละเอียดได้โดยตรงที่ คุณจำลอง บุญเรืองโรจน์ โทรศัพท์ ๐๘๑-๔๓๑-๔๔๗๓ หรือคุณจางวรรณรัตน์ โทรศัทพ์ ๐๘๙-๗๔๔-๓๓๗๙ E-mail : moddang@dlthailand.com ภายในวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ โดยรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน ๘๘ คน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายการุณ สกุลประดิษฐ์)

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล

โทร.๐-๒๒๘๑-๖๐๗๑

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

หนังสือประชาสัมพันธ์

โครงการ

กำหนดการ

แบบแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการ